

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM






Đảm bảo nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Nuôi trồng thủy sản giúp cung cấp 50% tất cả các sản phẩm thủy sản cho con người trên toàn thế giới. Ngành nuôi trồng thủy sản có mức tăng trưởng ổn định trong hai thập kỷ qua và đã góp phần mạnh mẽ vào việc giảm đánh bắt trên toàn thế giới. Mỗi quan tâm về tính bền vững đối với các sản phẩm nuôi trồng thủy sản đã thúc đẩy các nhà sản xuất, nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi, nhà chế biến, nhà buôn và nhà phân phối lưu tâm đến vấn đề chứng minh sức khỏe và phúc lợi động vật, an toàn thực phẩm, chất lượng thức ăn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Để đạt được mục tiêu này, họ phải cố gắng đảm bảo tính bền vững của hoạt động kinh doanh thông qua việc chứng minh sự đóng góp có trách nhiệm của mình đối với ngành nuôi trồng thủy sản.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Bureau Veritas có thể cung cấp một số chứng nhận hoặc Công nhận sự phù hợp với nhu cầu của khách hàng:

-  BIO / Nuôi trồng thủy sản hữu cơ liên quan đến quy định của Châu Âu và các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tư nhân khác được phát triển và công nhận ở các nước sản xuất
-  Nhân sinh thái của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) với trang trại Nuôi trồng Thủy sản
-  Có trách nhiệm và Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm (thu hoạch, chế biến, nhập khẩu và bán lẻ)
-  Chứng nhận Global G.A.P đối với từng mốc trong quy trình từ trang trại, cho ăn và chế biến đều có mối liên kết mật thiết với tiêu chuẩn Food Plus
-  BAP (Thực hiện Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất) do Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu tạo ra, xác định các tiêu chuẩn chứng nhận áp dụng cho trại giống, trang trại, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy chế biến.

CHỌN NHÃN SINH THÁI NÀO CHO THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU?

Chứng nhận hữu cơ BIO/EU được người tiêu dùng và chính phủ công nhận là tốt nhất. Đây là sự lựa chọn tốt nhất nếu các phương pháp và quy trình sản xuất của bạn tương thích với các thông số kỹ thuật hữu cơ (quy định của Châu Âu)

NỘI DUNG CHỨNG NHẬN ASC LÀ GÌ?

Được thành lập vào năm 2011, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) đã bắt đầu quá trình công nhận & chứng nhận cho các trang trại nuôi trồng thủy sản. Tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản tích hợp các chỉ số tác động môi trường và xã hội. ASC áp dụng cho 6 loài *: Cá hồi Salmon, Cá hồi Trout, tôm, Thân mềm hai mảnh vỏ (traï, sò điệp), cá tra và cá rô phi. Khi trang trại được chứng nhận, chuỗi cung ứng sẽ được chứng nhận “Chuỗi hành trình sản phẩm ASC” (tương tự như MSC) để các sản phẩm có thể sử dụng logo cho người tiêu dùng nhận biết. Chứng nhận truy xuất nguồn gốc này sẽ chứng minh thủy sản đến từ một trang trại được chứng nhận ASC.

ĐỐI VỚI NGUỒN CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM, LỰA CHỌN NÀO LÀ TỐT NHẤT ĐỂ NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU?

Bạn có thể sử dụng các nhãn sinh thái hiện có để cải thiện khả năng hiển thị của mình (BIO, ASC hoặc BAP). Hoặc bạn có thể quyết định cải thiện nguồn cung ứng của mình và chứng minh nguồn cung ứng có trách nhiệm của bạn bằng các đánh giá bên ngoài. Trong trường hợp này, Bureau Veritas đề xuất giải pháp “Doanh nghiệp với Doanh nghiệp” với quy trình công nhận của Bureau Veritas. Các tiêu chí được phát triển phù hợp với bạn, nhà cung cấp của bạn và sự giám sát của Bureau Veritas.

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM

CÁC CHỨNG NHẬN NÀO ĐƯỢC GFSI CÔNG NHẬN?

BAP & GlobalGAP tích hợp cả hai tiêu chí an toàn thực phẩm trong Chứng nhận của họ. Công nhận của Bureau Veritas cũng tích hợp các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm trong đánh giá.

4 LỢI ÍCH CHÍNH



Được công nhận là một nhân tố có trách nhiệm liên quan đến môi trường



Đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm



Tăng niềm tin của người tiêu dùng và các bên liên quan



Tăng lòng trung thành của nhân viên và các thực hành xã hội tốt nhất

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

Quy trình bao gồm bốn bước:

- Nghiên cứu đoán định và khả thi (đánh giá trước):
- Các chuyên gia của Bureau Veritas phân tích mục tiêu thị trường, phương pháp, quy trình sản xuất của bạn và đề xuất một kế hoạch hành động tùy chỉnh.
- Lựa chọn tiêu chuẩn: quy trình đánh giá và kế hoạch kiểm soát
- Đánh giá ban đầu
- Theo dõi kế hoạch tiến độ



TẠI SAO CHỌN BUREAU VERITAS?



CHUYÊN GIA HẢI SẢN

Bureau Veritas hỗ trợ từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng thủy sản nhằm đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất cùng với việc tuân thủ Chất lượng, Sức khỏe & An toàn, Trách nhiệm Môi trường và Xã hội. Các nhà bán lẻ lớn đã chọn Bureau Veritas vì chúng tôi sở hữu chuyên môn sâu rộng về chuỗi cung ứng thủy sản. Do đó, các chủ tàu và nhà máy chế biến thực phẩm đã nhận được lợi ích từ sự lựa chọn toàn diện các dịch vụ hàng hải.



MẠNG LƯỚI

Với sự hiện diện ở hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới, điều mà Bureau Veritas cung cấp không chỉ giới hạn ở các chuyên gia quốc tế mà còn là kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn địa phương. Dấu chứng nhận được công nhận toàn cầu - Dấu chứng nhận của Bureau Veritas là một biểu trưng minh chứng cho việc tổ chức của bạn được công nhận trên toàn cầu về việc tiếp tục duy trì cam kết đối với sự xuất sắc, bền vững và đáng tin cậy.

Thông tin liên hệ:

Email: contact.vn@bureauveritas.com

Website: www.bureauveritas.vn



BUREAU
VERITAS

Shaping a World of Trust